

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รั้งจาดำรงการตั้งพรรคอาสาสมัครไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับจาดำรงการตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคอาสาสมัครไทย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ของพรรคอาสาสมัครไทย ดังนี้

นโยบายพรรคอาสาสมัครไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

พรรคอาสาสมัครไทยมีนโยบายที่จะบริหารประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ต้องดำรงและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครทุกประเภท คู่ครองสิทธิเด็ก สตรี และคนชรา ควบคุมกำกับดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาแรงงานและอาชีพเพื่อสู่สังคมอาเซียน โดยมีรายละเอียดของนโยบายแต่ละด้านดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

พรรคอาสาสมัครไทย ยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสูงสุด ส่งเสริมประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ภารดรภาพ มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทุกคน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการดำเนินการปกครองตนเองอย่างแท้จริงและมั่นคง ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือในการป้องกันปราบปราม แก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เกิดเหตุ และปกป้องการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มที่ทุกรูปแบบ รวมทั้งปฏิรูปการปกครองโดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีการเลือกนายกรัฐมนตรี้โดยตรงจากประชาชน

๒. นโยบายด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ

พรรคอาสาสมัครไทยมีนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศไทย มองเห็นว่าการทำความเข้าใจกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในด้านสถานะการเงินการคลังของประเทศ การแข่งขันค้าขายระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทและการเป็นศูนย์กลางในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการเจริญเติบโต

ในด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด นโยบายหลักจึงต้องมุ่งพัฒนาธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดและปริมณฑล โดยต้องเร่งการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัดให้รวดเร็ว ปริมาณสูง ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา นอกจากนี้ต้องสนับสนุนการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว ยางพารา ปาล์ม ปศุรูป การเก็บภาษีที่ดินร้านค้าและบุคคลทั่วไปให้ได้ตามเป้าหมายและเป็นจริง ทั้งหมดเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ จะไปรองรับการวางยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม และการติดต่อสื่อสารของประเทศในอนาคตด้วย

๓. นโยบายด้านสาธารณสุข สตรี เด็ก คนชรา และคนพิการ

พรรคอสาสมัครไทยเห็นว่าต้องสนับสนุนการสาธารณสุข โดยเฉพาะอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน การเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม ต้องให้การรักษาประชาชนฟรีทุกโรคทุกคนตลอดชีวิตรวมทั้งมีเงินบำนาญให้ยามชราทุกคน คู่ครองสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาคกับผู้ชายในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน ความปลอดภัย นอกจากนี้ต้องให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลเด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ในด้านงบประมาณ การให้ความรู้ความเข้าใจ การให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการรองรับกับองค์กรเอกชน สมาคม ในการดูแลสิทธิการรักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้ครบวงจร และยั่งยืน

๔. นโยบายด้านการศึกษา

พรรคอสาสมัครไทยมองว่า ปัญหาการศึกษาของไทยเป็นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดใน การบริหารประเทศโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของเด็กไทย นักเรียนต้องเลือกเรียนในโรงเรียนที่ตนต้องการ ได้อย่างทั่วถึงทุกคน ต้องให้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีพร้อมทั้งหาอาชีพให้ทำตลอดจนสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ด้านครูต้องสนับสนุนให้คุณครูได้เรียนต่อ ปริญญาโทและเอกให้มากที่สุด ส่งเสริมให้ครูได้ทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนานักเรียน พร้อมโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด และเป็นการเพิ่มค่าครองชีพของครูด้วยเมื่อครูมีความพร้อม ทางด้าน การศึกษาของเด็ก คุณภาพทางการศึกษาของประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศได้ ด้านโรงเรียนต้องจัดสรรงบประมาณรายหัวของนักเรียน ให้สูงขึ้นอีก มีการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ในด้านภาษา ด้านการสื่อสาร เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พรรคอสาสมัครไทยมองเห็นว่าการประกันราคาสินค้าผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย ปาล์ม มันสำปะหลัง เป็นสิ่งจำเป็นมากโดยเฉพาะข้าว เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ การกำหนดนโยบายปลูกข้าวให้มีคุณภาพดีมีปริมาณมากพอบริโภค ที่เหลือส่งออกขายต่างประเทศ ที่สำคัญคนไทยต้องได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพดีและซื้อรับประทานได้ในราคาถูกต้องด้านยางพาราไทยเป็นผู้ผลิตอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะภาคใต้ อีสาน และภาคกลาง จำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์การผลิต ต้องประกันราคาให้ผู้ผลิตอยู่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ต้องวางแผนการส่งออกให้มากเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งสู้กับตลาดโลกได้ ด้านอ้อย ปาล์ม มันสำปะหลัง ต้องประกันราคาให้เหมาะสม วางแผนควบคุมพื้นที่การปลูกให้มีปริมาณเพียงพอในการบริโภคในประเทศ และการส่งออกเพื่อให้ได้ราคาสูงคุ้มค่าใช้จ่ายในการผลิต นอกจากนี้ต้องกำกับควบคุมดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชายเลน แม่น้ำ ทะเล ในการลดภาวะโลกร้อน และหาพลังงานทดแทนต่อไป

๖. นโยบายด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา

พรรคอสาสมัครไทย เห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนสอนกีฬาให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี ให้แต่ละคนมีกีฬาประจำตัวคนละหนึ่งอย่าง ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการจัดสวัสดิการที่ดี ที่พัก จัดสถานที่ฝึกซ้อม และจัดฝึกสอนให้ในช่วงที่เป็นนักกีฬาและหลังวางมือจัดให้เป็นผู้ฝึกสอนในสถานศึกษาหรือในสมาคมต่าง ๆ โดยจัดให้มีสวัสดิการรองรับตลอดชีวิต ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดให้มีการแสดงในวันเทศกาลสำคัญ ๆ เป็นประจำในแต่ละท้องถิ่น เป็นการหารายได้เข้าสู่ส่วนท้องถิ่น และเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง สถานที่ที่จะจัดได้แก่ เมืองพัทยา ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ด้านศาสนา สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้จัดทุกวัดทั่วประเทศ ในการบูรณะ และสวัสดิการแด่พระสงฆ์ผู้ทำการเผยแผ่ธรรมะและพิจารณาให้มีการหยุดเรียนในวันโกน และวันพระ เพื่อผู้ปกครองและนักเรียนจะได้ไปทำบุญพร้อมกันได้เป็นการเพิ่มความมั่นคงในศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

๗. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม แรงงาน และอาชีพ

พรรคอสาสมัครไทยเห็นว่า แรงงานไทยยังไม่มี ความมั่นคงในอาชีพ เพราะมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งงานทำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรมีพระราชบัญญัติสงวนอาชีพไว้ให้แรงงานไทยทำให้มากอาชีพ มิฉะนั้นแล้วแรงงานไทยคงจะไม่มีการทำหรือตกงานเป็นจำนวนมากในอนาคต นอกจากนี้

ต้องส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนในสายอาชีพให้มากกว่าสายสามัญ โดยให้เรียนฟรีในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ วิทยาลัยอาชีพ และมหาวิทยาลัยให้ได้ ๗๐% พร้อมอาชีพให้ทำเมื่อเรียนจบแล้ว อีกทั้งต้องพัฒนาและส่งเสริมการเรียนภาษาอย่างน้อย ๓ ภาษา นอกจากไทย อังกฤษ และจีน แล้ว ต้องเลือกอีกภาษาหนึ่ง เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะได้เปรียบ ในการเลือกการประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสาร การไปมาหาสู่กันในระหว่างประเทศในอาเซียน จะทำให้แรงงานไทยได้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในอาชีพตลอดไป

๘. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน

พรรคอสาสมัครไทยเห็นว่า ตั้งแต่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้นทำให้อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่และขนาดกลางจำนวนมากได้ย้ายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักลง แรงงาน การจ้างงานลดลง ดังนั้น ควรมีการให้ทุนในการก่อตั้ง โรงงาน ลดภาษี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ

๙. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน

พรรคอสาสมัครไทยเห็นว่า นโยบายด้านขนส่ง การเดินทางของประชาชนทางถนน ทางน้ำ ทางรถไฟ และทางอากาศ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง การเดินทางและขนส่งทางถนนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนสร้างและพัฒนาให้เพียงพอกับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังภาคต่าง ๆ ของประเทศต้องเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยต้องพัฒนาทางภาคใต้ถึงประเทศมาเลเซีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงลาวต่อไปถึงจีน ภาคเหนือ จรดเชียงรายเชื่อมต่อไปยังพม่าและจีนได้ ทางตะวันออกถึงอรัญประเทศและเชื่อมต่อไปยังเขมรและ เวียดนามได้ ทางทิศตะวันตกจรดประเทศพม่าติดต่อไปถึงเมืองทวายได้ และระบบรางก็เช่นเดียวกัน ต้องพัฒนาทางรถไฟความเร็วสูงจากเหนือจรดใต้ จากตะวันออกไปตะวันตกพร้อมทั้งเชื่อมต่อประเทศ เพื่อนบ้านทุกประเทศด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีความเจริญ ขนส่งสะดวก เดินทางสะดวก เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ทำให้เศรษฐกิจจิตมีความมั่นคง มีการลงทุนในทุกภาคของประเทศ และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศด้วย

๑๐. นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน

พรรคอสาสมัครไทยมองว่า วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญของประชาชนในชาติเพราะทำให้เป็น ผู้มีเหตุผลและสามารถผลิตเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย ต้องสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่ง

พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพอย่างเข้มข้น สนับสนุนให้ทุนแก่นักวิทยาศาสตร์ในการผลิตของใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องสนับสนุนให้คนไทยใช้สินค้าหรือสิ่งของที่ผลิตในประเทศไทย สนับสนุนให้ตั้งโรงงานขนาดเล็ก ผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มากและทั่วถึง ซึ่งจะทำให้การผลิต การค้นคว้า การวิจัยของไทยก้าวหน้า รัฐบาลต้องให้หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลและสนับสนุนในการจดลิขสิทธิ์รับรองผลงานการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ทั้งในและนอกประเทศ

๑๑. นโยบายด้านการต่อต้านยาเสพติดและโรคร้ายแรง

พรรครอสาสมัครไทยมองว่า ปัญหาการติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญมากของประเทศไทย ส่วนมากผู้ติดจะเป็นเยาวชนซึ่งเกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน สังคมทอดทิ้ง ออกจากโรงเรียนกลางคัน ได้รับการชักจูงจากเพื่อนและผู้ไม่หวังดี ภาครัฐต้องมีนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต้องมีการรักษาฟื้นฟูพร้อมกับปราบปรามผู้ขายและผู้ผลิต หน่วยงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และละมุนละม่อม มิให้กระทบกับสิทธิส่วนตัวของเยาวชนและผู้ปกครอง ด้านโรคติดต่อร้ายแรงคือโรคเอดส์ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถควบคุมได้ ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพราะเยาวชนและเด็กรุ่นใหม่มีความเป็นอิสระ มีการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรหมแดนไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นต้องมีหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนมารับผิดชอบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจังตลอดเวลา เข้มงวดงานบริการหญิงบริการ และสถานเริงรมย์ มิให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดได้ พร้อมให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ถูกต้องเป็นระบบอย่างยั่งยืนตลอดไป

๑๒. นโยบายด้านพลังงานและการสาธารณสุข

พรรครอสาสมัครไทยเห็นว่า ปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเพราะพลังงานเป็นต้นทุนในการผลิตในชีวิตประจำวันของคนไทย เช่น การเดินทาง การขนส่ง การหุงต้มการใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก ทำให้ประเทศเราผลิตพลังงานไม่พอใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศเราขาดดุลการค้า ดังนั้น ต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานที่จริงจังและปฏิบัติได้ดังนี้ ต้องแก้ปัญหารถติดโดยจำกัดจำนวนรถยนต์ให้ใช้เฉพาะจำเป็นเท่านั้น ต้องใช้พลังงานให้ถูกประเภท โดยเฉพาะแก๊สให้ใช้เฉพาะหุงต้มเท่านั้น พร้อมทั้งหาพลังงานทดแทนในรถยนต์ ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่างให้น้อยลงโดยให้ปิดไฟฟ้การโฆษณา สถานีโทรทัศน์ให้เปิดถึงเที่ยงคืนเท่านั้น ต้องให้การขนส่ง

ทางน้ำทดแทนการขนส่งทางบกซึ่งต้องใช้พลังงานมากกว่าทางน้ำ นอกจากนี้ต้องหาพลังงานมาทดแทนน้ำมันให้มากที่สุด เพื่อประเทศเราจะไม่ต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ อีกต่อไป รวมทั้งลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำเท่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

๑๓. นโยบายด้านการต่างประเทศและสัมพันธ์ไมตรี

พรรครอสาสมัครไทยปฏิเสธต่อต้าน และไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจหรือทำรัฐประหารทุกรูปแบบ ซึ่งประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยจะไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว อันเป็นต้นเหตุของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศได้รับการถูกดูหมิ่นไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สนับสนุนจุดยืนการเป็นมิตรประเทศที่ดีในระบบประชาธิปไตย รักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ

๑๔. นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ

พรรครอสาสมัครไทยเห็นความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศเป็นประเด็นหลัก ต้องกระจายอำนาจการดูแลรักษาความสงบภายในประเทศและระดับประเทศ ให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องถิ่นจัดการตนเองในด้านรักษา ปกป้อง ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน ความมั่นคง ความปลอดภัยด้วย ให้เพิ่มบทบาทกองทัพเรือ ดูแล ปกป้อง รักษาความสงบพื้นชายฝั่งและทางทะเล รวมทั้งพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลด้วย ให้เพิ่มบทบาทอำนาจให้กองทัพกดูแลปกป้องพื้นที่ทางบกด้านชายแดนโดยเพิ่มอาวุธอุปกรณ์การต่อสู้ที่ทันสมัย เพิ่มบทบาทให้กองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องควบคุมการรุกร้าแดนทางอากาศ รวมทั้งการโจมตีด้วยอาวุธทันสมัย ทั้งการสอดแนมและการป้องกันภัยทางอากาศด้วย

๑๕. นโยบายด้านสหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค

พรรครอสาสมัครไทยเห็นว่า ต้องปฏิรูประบบสหกรณ์และนำมาใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะการเกษตรเมื่อรวมตัวกันแล้วจะทำให้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถขายหรือส่งสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต โดยรัฐต้องเป็นตัวกลางในการประกันราคาผลผลิตทางเกษตร หรือรับจำนำผลผลิตให้ประชาชนได้มีหลักประกันราคาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ซึ่งมีปัญหามากมาย มีการนำเงินสหกรณ์ไปลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยง รัฐต้องช่วยเหลือในด้านหาผู้มีความรู้ความชำนาญ

มาบริหารจัดการทุกด้าน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่ามีกรบริโภคยาบำรุงอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ และอุปกรณ์บริหารลดความอ้วน ซึ่งเป็นที่นิยมมากจากระบบขายตรงและผ่านทีวีดาวเทียม ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบควบคุมเพราะส่วนมากจะโฆษณาเกินความจริงทั้งสิ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมาก เสียเงิน และอาจเสียชีวิตได้ด้วย ต้องปฏิรูปและควบคุมอย่างจริงจังและยั่งยืน

๑๖. นโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมายและการยุติธรรม

พรรคอาสาสมัครไทยมองว่าองค์กรอิสระที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ถูกทำให้ลดบทบาทความน่าเชื่อถือ จากข้อกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การพลิกฟื้นความน่าเชื่อถือจึงเป็นภารกิจที่สำคัญ พรรคมีแนวนโยบายสนับสนุนให้มีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่เป็นองค์กรอิสระให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละด้านซื่อสัตย์เชื่อถือได้ ไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสรรหาในทุกองค์กรอิสระ เพื่อความหลากหลายของระบบยุติธรรม สนับสนุนให้ปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่สมบูรณ์เป็นรายมาตรา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนอย่างแท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกองค์กรอิสระปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์กรนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นกับบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ๆ เพื่อความยุติธรรมและเสมอภาค

ข้อบังคับพรรคอาสาสมัครไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

- ข้อ ๑ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคอาสาสมัครไทย พ.ศ. ๒๕๕๖”
- ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับพรรคอาสาสมัครไทยนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นต้นไป

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับพรรคนี้ให้เรียกว่า “พรรคอาสาสมัครไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า ASA SAMAKTHAI PARTY ชื่อย่อภาษาไทย อมท. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ AST.

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

(๑) พรรคอาสาสมัครไทยใช้เครื่องหมาย



(๒) โดยมีความหมายดังนี้

กรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีเหลือง หมายถึง ความร่มเย็น ความเจริญรุ่งเรือง ความมีคุณธรรมของคนไทย
อม ภายในตัวอักษรมีสีแดง ขาว น้ำเงิน เป็นคำย่อของคำว่า อาสาสมัคร หมายถึง การอาสาสมัคร
เข้ามาทำงานการเมือง เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้รุ่งเรือง โดยไม่ใช้เงินในการซื้อเสียง

ท ภายในตัวอักษรมีสีแดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง ประเทศไทย ซึ่งเราจะยึดมั่นในชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่พรรคอาสาสมัครไทยตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๙๕/๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

ข้อ ๖ สาขาพรรคอาสาสมัครไทยที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่า “สาขาพรรค
อาสาสมัครไทย ลำดับที่.....” จังหวัด.....

หมวด ๒

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด และให้คำรับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกำหนด

ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรค ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา พร้อมด้วยคำคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

คำคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแล้วแต่กรณี และให้สงวนคำคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ

ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรคโดยจะมีคำคัดค้านหรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗

(๔) พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น

(๕) พรรคการเมืองสิ้นสุดสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป

(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมีมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้

ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

หมวด ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
- (๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
- (๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
- (๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
- (๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
 - (ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
 - (ข) เป็นผู้พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
 - (ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป

(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตำหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรค และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค ด้วยจิตสำนึก ในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค

(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง

(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ

(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทำลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

หมวด ๔

ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้

(๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์

(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเอง และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๔) พรรคจะให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

หมวด ๕

การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบบ

รัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของ พวกเขายิ่งขึ้น

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือ บรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

หมวด ๖

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค

กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกำหนดวินัย ดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึดมั่น ในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคำสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช่ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์ วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทำลาย

(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พียงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทำให้การเมืองมีคุณธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(๒) ประพฤติและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

(๓) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค

(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบโตใหญ่ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น

(๕) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง

(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค

(๗) มีจิตสำนึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

หมวด ๗

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย

(๑) หัวหน้าพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรค

- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค
- (๕) เกรียนพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
- (๗) โฆษกพรรค
- (๘) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรคโดยการลงคะแนนลับ ตามลำดับดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
- (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจำนวนตามที่กำหนดใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่ง ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ข้อ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
- (๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกำหนด
- (๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

- (๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๒๒

(๓) กรรมการบริหารพรรคว่างลงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

เมื่อตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง ให้รองหัวหน้าพรรคตามลำดับต้นทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรค ให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หากคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะยกเว้นตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เงินวงเงิน ตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวมโดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค

(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๗) เลิกพรรค

(๘) อำนาจการต่าง ๆ และกระทำการหรือสิ่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๙) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว

(๑๔) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ

(๑๕) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของพรรค

ข้อ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว

(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคำสั่งพรรค

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค ในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค

(ง) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานใหญ่พรรค

(๔) รองเลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๕) เภรัญญ์พรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิก

(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

(ก) แลกเปลี่ยนที่ประชุมของพรรคและแลกเปลี่ยนกิจการต่าง ๆ ของพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

หมวด ๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๒๖ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ

(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด

หมวด ๙

แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๒๗ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้สมาชิกของพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จัดประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสาขาส่งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และ

ลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคการเมือง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ทำการสาขาพรรคการเมือง ไปยังหัวหน้าพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามแบบที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ

ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนา ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค เป็นผู้ดำเนินการซึ่งประกอบด้วย

- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรค
- (๘) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๓๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่การจัดตั้ง สาขาพรรคการเมืองให้นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง แต่เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนน กลับตามลำดับ ดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๒๙
- (๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรกแล้วเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ

อีกจนครบตาม (๑)

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๓๒ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ประธานสาขาพรรค

(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และเป็นประธานการประชุม

(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคและเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดำเนินการประชุม

(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวันซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่า การดำเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมาลำดับต้นทำหน้าที่แทน

(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(ก) ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

(ง) กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานสาขาพรรค

(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

(๕) เภรัณยูิกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกำหนด

(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอำนาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค

(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(ก) แลกเปลี่ยนที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ประธานสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก นายทะเบียนพรรคการเมือง หากตำแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้รองประธานสาขาพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานสาขาพรรค ให้กรรมการสาขาพรรค ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) กรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอำนาจ ในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค ที่พ้นจากตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ สาขาพรรคชุดใหม่ คณะกรรมการบริหารพรรคจะดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้สมาชิกสาขาพรรค จำนวนหนึ่งดำเนินการก็ได้

ข้อ ๓๖ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของ สาขานั้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ ได้ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของ พรรคแทนก็ได้

ข้อ ๓๗ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปี และรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๘ เมื่อดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กำหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง

ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๑๐

การประชุม

ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง

ข้อ ๔๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรค การเมืองทั้งหมด

(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรคการเมือง

(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๔๑ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๐ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๔๒ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมให้ รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลำดับต้นไม่มาให้รองหัวหน้าพรรคลำดับ ถัดมาทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๓ การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง

(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง

(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เภรัณยูพิพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

(๕) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(๖) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปีของพรรคการเมือง

(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน

(๙) กิจการอื่นตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๔๔ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราวให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอ

จากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อ ขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใด คนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

ส่วนที่ ๓

การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการ สาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคล ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

ข้อ ๔๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาร่วมประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๐ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค ไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุมและให้ เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๕๑ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

(๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๒ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกำหนดการการประชุมให้สมาชิกสาขาพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๔

การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

หมวด ๑๑

การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

และการจัดทำบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง

ข้อ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท
- (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วนบัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

หมวด ๑๒

รายได้ของพรรคการเมือง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

และค่าบำรุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง

ข้อ ๕๘ พรรคอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง
- (๒) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
- (๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม

หาทุนของพรรค

(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรคการเมือง

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

ข้อ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบำรุงพรรคประจำปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๖๐ การบริจาคแก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๑๓

การลงโทษสมาชิก

ข้อ ๖๑ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควรแก่การลงโทษต้องทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

ข้อ ๖๒ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๑ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลหัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูลให้เสนอข้อกล่าวหา นั้นพร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๖๓ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา

(๒) ยกข้อกล่าวหา

(๓) ตำหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นที่สุด

ข้อ ๖๕ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๔ วรรคสองให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคสาม

หมวด ๑๔

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค

ข้อ ๖๖ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทำได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดำเนินการดังนี้

- (๑) ผู้ตัดสินใจมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
- (๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

หมวด ๑๕

การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชำระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอาสาสมัครไทย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอาสาสมัครไทย จำนวน ๑๕ คน คือ

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๑. นายรัชชชัย ทิพกานนท์ | หัวหน้าพรรค |
| ๒. นายสมคิด ตีร์ศมี | รองหัวหน้าพรรค |
| ๓. นายสุรินทร์ สมศรี | รองหัวหน้าพรรค |
| ๔. นายเสมอ ตีร์ศมี | เลขาธิการพรรค |
| ๕. นายสุตประเสริฐ ล้ออุไร | รองเลขาธิการพรรค |
| ๖. นางปัทมา คำหงส์ | เหรัญญิกพรรค |
| ๗. นางสาวประณีต ยินดี | นายทะเบียนสมาชิกพรรค |
| ๘. นายคณิง โชคพิศาลทรัพย์ | โฆษกพรรค |
| ๙. นางพิชชานันท์ ทองแผน | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๐. นายไพโรจน์ ตีร์ศมี | กรรมการบริหารพรรค |

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ๑๑. นางสาวสุภัทรา มะหิมา | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๒. นางสาวพีรดา นิยมพานิช | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๓. นางภัสรา ดีรัมย์ | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๔. นางมณี เกตุไทย | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๕. นางสาววิศรา ไชรัมย์ | กรรมการบริหารพรรค |
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

อภิชาติ สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง